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Fundargerð 

Mættir: Elísabet Valgeirsdóttir, formaður, Gylfi Ingvarsson, Lilja Kristjánsdóttir, Þórdís 

Bakkman Kristinsdóttir og Sjöfn Guðmundsdóttir.  

Fjarverandi: Guðmundur Sigurðsson, Jóhanna Axelsdóttir og Guðmundur Fylkisson. 

 

Dagskrá: Umsögn um umhverfis og auðlindastefnu. 

Að mati Öldungaráðs Hafnarfjarðar er skýrslan vel unnin, metnaðarfull og 

skýr.  

 

Eftir yfrlestur koma fram neðangreindar athugasemdir: 

Þörf á vitneskju um faglegan bakgrunn þeirra sem unnu skýrsluna. 

 Helga Björg Arnardóttir, Kristinn Andersen, Davíð Arnar 

Stefánsson, Berglind Guðmundsdóttir, 

 Páll V. Kolka, Vala Jónsdóttir  og Vigfús Hallgrímsson 

1.1Sveitarfélagið Hafnarfjörður stefnir að því að verða kolefnishlutlaust 

2020 og horft verði til endurheimtunar votlendis. Jafnframt hvetur 

sveitarfélagið atvinnulífið og félagasamtök í bænum til að gera slíkt hið 

sama. 

4.6  Útbúið verði fræðsluefni um náttúru Hafnarfjarðar sem nýtist 

kennurum í kennslu um náttúru og umhverfisvernd fyrir börn á ólíkum 

aldri í samstarfi við félagasamtök eins og til dæmis Skógræktarfélag 

Hafnarfjarðar. 

 



Önnur mál: 

Upplýsingar um tekjumörk vegna afsláttar 2016 á fasteignagjöldum eldri 

borgara í Hafnarfirði fylgdu álagningu fasteignagjalda 2018. Þar kemur 

fram að afslættir eru ekki í samræmi við samþykkt í fjárhagsáætlun 2017. 

Óskað er eftir skýringu á þessu misræmi. 

 

Fundargerð ritaði Sjöfn Guðmundsdóttir 


